



ปีที่ 39 ฉบับที่ 68 วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553

ม.ราชภัฏนครฯ จัดสอบวัดสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย 15 ก.ย.นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยความร่วมมือกับราชบัณฑิตยสถาน ศอ.บต. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้แก่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ในวันพุธที่ 15 กันยายนนี้ มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยแก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตร ตั้งแต่เวลา 13.00-15.30 น. ณ อาคาร 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 18, และ อาคาร 20 ขอให้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตรทุกคนเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาไทยข้อสอบมาตรฐานของ ราชบัณฑิตยสถาน ณ ห้องสอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกำหนดซึ่งได้ปิดประกาศไว้ ณ สำนัก ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสถานที่ต่าง ๆ แล้ว โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อ ทดสอบความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทย และพัฒนาทักษะทางภาษาให้นักศึกษามีทักษะการสื่อสารตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ทุกท่าน แจ้งให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทราบโดยทั่วกัน

มหาวิทยาลัยเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ

ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2553 แล้ว แต่บางหน่วยงาน ยังมีงบประมาณที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่ายอีกเป็นจำนวนมาก สำนักงานอธิการบดีจึงขอแจ้งให้หน่วยงานรีบดำเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น โดยเร็ว ตามกำหนดดังนี้ เงินงบประมาณแผ่นดิน ให้ส่งเอกสารชุดเบิกที่งานการเงินอย่างช้าสุดวันที่ 10 กันยายน 2553 เงินรายได้นอกงบประมาณ ให้ส่งเอกสารชุดเบิกที่งานการเงินอย่างช้าที่สุดวันที่ 15 กันยายน 2553

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

ความเป็นส่วนตัวในโลกสังคมอิเล็กทรอนิกส์

พงศ์ศักดิ์ สังขภิญญา

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เขามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ทุกคน และในอนาคตจะมีบทบาทมากกว่าที่เป็นอยู่อีกหลายเท่าตัว อาจจะกล่าวได้ว่าบทบาทของไอซีทีจะเข้ามาก้าวท้าวความเป็นส่วนตัวในหลายๆด้าน เนื่องจากข้อมูลหลายๆอย่างสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้ทั่วโลก ที่มองเห็นได้ชัดเจนในปัจจุบัน เช่นที่ใครหลายๆคนทำบัตรเครดิตของธนาคารต่างๆ จะรู้สึกรำคาญที่วันดีคืนดีก็มีโทรศัพท์มารบกวน อาจจะให้สมัครประกันชีวิตบ้าง ขายสินค้าบ้าง หรืออาจจะส่งมาในรูปแบบของข้อความในโทรศัพท์มือถือเสนอขายสินค้าด้วยเช่นกัน เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นถึงบทบาทของไอซีทีที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของแต่ละคน และเชื่อมโยงไปทั่วโลก จนไม่เหลือข้อมูลที่จะปกปิดได้อีกต่อไป เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยง หรือบ่ายเบี่ยงกิจกรรมบางอย่างที่เราไม่อยากจะเปิดเผยได้อีกต่อไป อาจจะก่อให้เกิดความรำคาญ หรือหงุดหงิดที่ความเป็นส่วนตัวต้องสูญเสียไป ลองอ่านเรื่องเล่านี้ดูซึ่งบทบาทเหล่านี้ไม่เกินจริง และเกือบจะมาถึงเราแล้ว หากเหตุการณ์เป็นเช่นนี้จริงจะอย่างไร

นับตั้งแต่กระทรวงมหาดไทยออกบัตรประจำตัวประชาชนชนิดใหม่ ที่เรียกกันว่าสมาร์ทการ์ดนั้น เคี้ยวนี้บัตรเคี้ยวใช้ได้ทุกอย่าง บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีถูกยกเลิก หรือแม้แต่บัตรรักษาพยาบาลก็ตาม เรื่องต่อไปนี้จะเกิดขึ้นกับนายบุญมีแต่ไม่แน่ว่าจะเกิดขึ้นกับเราด้วยก็ได้ เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อนายบุญมีได้โทรศัพท์ไปสั่งพิซซ่า ต่อไปนี้เป็นคำสนทนาระหว่างบุญมีกับพนักงานรับโทรศัพท์ของพิซซ่า

- พนักงาน : สวัสดีค่ะ พืชซ่าเวิลด์ คิฉันพนักงาน ยินดีรับใช้ค่ะ
- บุญมี : ขอสั่งพิซซ่าหน่อยครับ
- พนักงาน : กรุณาแจ้งเลขประจำตัวประชาชนของคุณหน่อยค่ะ
- บุญมี : เคี้ยวๆ ถือสายรอสักครู่ เลขประจำตัวประชาชนของผมคือ 88971003542864
- พนักงาน : คุณบุญมีใช่ไหมคะ คุณอยู่บ้านเลขที่ 39/7512 ซอยวิภาวดี 47 แขวงทุ่งกาศหลง เขตดอนกรุง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน 0299765651 หมายเลขที่ทำงาน 0201184927 เบอร์มือถือ 0798052473 คุณโทรมาจากบ้านใช่ไหมคะ
- บุญมี : เอ๊ะ นี้คุณรู้ได้อย่างไร ? รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลของผมด้วย
- พนักงาน : สายโทรศัพท์ของเราเชื่อมกับระบบฐานข้อมูลแห่งชาติค่ะ ขอโทษ คุณจะสั่งอะไรคะ ?
- บุญมี : ขอสั่งพิซซ่าทะเลสองถาด

ความเป็นส่วนตัวในโลกสังคมอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อจากหน้า 1)

พนักงาน : ไม่ได้ค่ะ นโยบายเราจะไม่ยอมให้ลูกค้าสั่งสิ่งที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของลูกค้า ตามประวัติแล้ว คุณไม่เพียงแต่แพ้ อาหารทะเล แต่คุณยังมีความดันโลหิตสูง และมีระดับคอเรสเตอรอลสูงเกินเกณฑ์อีกด้วย

บุญมี : อะไรนะ ? แล้วผมจะกินอะไรได้นี้ ?

พนักงาน : ดิฉันขอเสนอพิซซ่าสมุนไพร ดิฉันเชื่อว่าคุณต้องชอบแน่ๆเลย

บุญมี : คุณรู้ได้อย่างไรว่าผมต้องชอบ ?

พนักงาน : ก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วคุณยังไปอิมหนังสือ สมุนไพรไทย และสมุนไพรอายุวัฒนะ จากหอสมุดแห่งชาติ นี่ละ

บุญมี : เอาล่ะๆ ผมยอมแพ้ ขอพิซซ่าสมุนไพรสองถาด เป็นเงินเท่าไรครับ

พนักงาน : สองถาดกำลังดีสำหรับคุณ ภรรยา และลูกสาวสองคน ทั้งหมด 540 บาทค่ะ

บุญมี : คุณรับบัตรเครดิตหรือเปล่า

พนักงาน : ปกติเรารับบัตรเครดิตค่ะ แต่วันนี้เราขอโทษที่รับบัตรเครดิตคุณไม่ได้ เพราะคุณใช้เต็มวงเงินแล้ว นอกจากนั้น คุณยังมียอดหนี้ค้างจ่ายตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วอีก 24,754 บาท นี่ไม่รวมค่าผ่อนบ้านที่ยังค้างชำระ อีกสองเดือน ดังนั้นออร์เดอร์นี้คุณต้องชำระเป็นเงินสดค่ะ

บุญมี : อย่างนั้นผมจะไปกด เอทีเอ็ม เตรียมเงินสดไว้จ่ายตอนเด็กมาส่งพิซซ่า

พนักงาน : ดิฉันคิดว่าวันนี้คุณกดไม่ได้แล้วค่ะ เพราะคุณกดครบจำนวนเงินที่กำหนดแล้ว

บุญมี : เอาเถอะๆ คุณให้เด็กมาส่งเดี๋ยวนี้เลย ผมมีเงินสดจ่ายให้ก็แล้วกัน คาดว่าอีกนานเท่าไร ?

พนักงาน : ประมาณ 40 นาทีค่ะ แต่ถ้าคุณรอไม่ไหวคุณจะซื้อมอเตอร์ไซค์มารับเองก็ได้นะคะ

บุญมี : หา... คุณว่าอะไรนะ

พนักงาน : ก็คุณมีมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อฮอนด้าอาร์เอฟ 120 หมายเลขทะเบียน มขว 093 อยู่นี่คะ ถ้าคุณมารับเองจะเร็วกว่าค่ะ

บุญมี : โอเค แล้วไว้สัก สองกระป๋องที่จะแถมตาม โปร โมชันยังมีอยู่หรือเปล่า

พนักงาน : ตอนนี้เรายังแถมอยู่ แต่ขอโทษค่ะ เราคงแถมให้คุณไม่ได้เพราะคุณมีประวัติเป็นเบาหวานเรื้อรัง

บุญมี : ไห้.. ? ระบายที่สุด

พนักงาน : ขอโทษค่ะ คุณใช้ค่าไม่สุภาพอีกทั้งๆที่เคยถูกภาคทัณฑ์จากศาลเมื่อ 13 มิถุนายน 2547 ในคดีมีปากเสียงกับเพื่อน

เป็นไงครับอ่านบทสนทนาจากเรื่องนี้แล้ว และเหตุการณ์เช่นนี้ตามคาดการณ์ของนักวิชาการคาดว่าอาจจะเกิดเป็นจริงอีกไม่นาน เตรียมรับสถานการณ์ไว้ให้คึ้นะครับ



บรรณาธิการหทัยวาร มศ.ตร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัฏฐา นันทไชติ
พิชญ์อักษร อิตถำนา นายทองถพ ปรัชชาชญ

สวัสดีค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยง ฉบับวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2553 ตรงกับวัน
แรม 12 ค่ำ เดือน 9 ปีชาล

ข่าวดีสำหรับนักวิจัย วันที่ 9 กันยายนนี้ สถาบันวิจัยฯ จะจัดโครงการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อของบสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช. ประจำปี 2555 โดยมีรศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ
มาเป็นวิทยากร ผู้สนใจลงชื่อร่วมกิจกรรมได้ที่เคาน์เตอร์ลงเวลา สำนักงานอธิการบดี ภายในวันนี้

อาจารย์วิจิต จรุงสุจริตกุล เป็นปลื้ม ที่มีผู้สนใจแจ้งความประสงค์ร่วม ทดสอบขอมี
ใบอนุญาตขับรถ ในโครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่ขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร" กันล้นหลาม โดยเฉพาะ
ในของรถยนต์ ตอนนี้นำรถสมัครไปเรียบร้อยแล้ว ยังเหลือแต่ รถจักรยานยนต์ที่เกือบจะเต็มตาม
จำนวนที่ต้องการ ผู้สนใจรีบสมัครด่วนที่สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ โดยจะมีการสอบขอรับ
ใบอนุญาตขับขี่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครฯ ในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน ที่จะถึงนี้ ตั้งแต่เวลา
08.30-16.30 น.

สวัสดิการเจ้าหน้าที่จะทำหนังสือที่ระลึกในงานเกษียณอายุราชการของบุคลากรสาย
สนับสนุน ประจำปี 2553 ผู้ที่ประสงค์ที่เขียนบทความถึงผู้ที่เกษียณรายชื่อผู้เกษียณทั้ง 7 ท่าน
คือ นางจวบ ปรัชชาชญ นายชำแลง โพธิ์ทิพย์ นางปราณีต มาศจำรัส นายเปรม ปรัชชัย นาย
สมหมาย กุลศรี นายนาคนิ ประสาน นายบำรุง วุฒิमानพ ส่งข้อมูลได้ที่ นางสาววัชรภรณ์
ลิ้มพันธ์ (หน่วยตรวจสอบภายใน) นางสาวสุจินต์ จุลแก้ว (สำนักงานอธิการบดี) ภายในวันที่ 10
กันยายน 2553 เพื่อจะได้รวบรวมและจัดทำรูปเล่มต่อไป

สาขาวิชานิติศาสตร์ โดยนักศึกษาแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 4 จัดการสัมมนา
ในหัวข้อเรื่อง "เทคนิคการประชาสัมพันธ์ในธุรกิจท่องเที่ยว" ในวันอังคารที่ 7 กันยายนนี้ ณ ห้อง
ประชุมบุษบา คณะวิทยาการจัดการ โดยมีคุณสุเทพ เกื้อสังข์ ผอ.การท่องเที่ยวฯ ให้เกียรติมาเป็น
วิทยากร งานนี้ท่านที่สนใจเรื่องการท่องเที่ยวไม่ควรพลาด

จบลงที่ควนลงพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ของคณะครุศาสตร์ จบลงอย่างสมบูรณ์และ
อลังการ งานนี้เจ้าภาพฝากขอบคุณทุกกำลังใจ ทุกความร่วมมือ ที่ทำให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี ขอขอบคุณ ขอขอบคุณ และขอบคุณ

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยคำคม "อารมณ์ที่อ่อนโยนละมุนละไมเป็นคุณ หลักการที่อ่อนเปราะ
ละมุนละม่อมเป็นโทษ" สวัสดีค่ะ